

# 'เอเชียเวลท์'ชี้หุ้นผันผวน สัปดาห์นี้แนะนำซื้อหุ้น SIRI

บล.เอเชีย เวลท์ คาดดัชนีตลาดหุ้นไทย สัปดาห์นี้มีโอกาสปรับตัวลดลง และจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,481-1,519 จุด แนวโน้มซื้อ SIRI ราคาเป้าหมาย 2.24 บาท นายวุฒม์ ศิวะวิทยานนท์ กรรมการผู้จัดการสายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด กล่าวว่า สัปดาห์นี้ ตลาดหุ้นจะยังคงผันผวนจากปัจจัยต่างประเทศเป็นหลักเป็นส่วนใหญ่ ทั้งความกังวลเรื่องเสถียรภาพของธนาคารพาณิชย์ในยุโรป จากการให้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ จะปรับขนาด Deutsche Bank มูลค่า 14,000

ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ Royal Bank of Scotland (RBS) คล้ายกับ Deutsche Bank ที่ออกขายตราสาร Mortgage Backed Securities (MBS) กึ่งนิกิตตพยากรณ์ ที่แลร์แมน บราวเธอร์ส ซึ่งจะลงนอกจากนี้ยังมีธนาคารในอิตาลีที่มีปัญหาเรื่องหนี้เสียจะสูง (NPL) รวมทั้งธนาคาร เวลส์ ฟาร์โกล ในสหรัฐฯ ที่กำลังถูกทางการล้มล้างจากเหตุข้อมูลลูกค้ารั่วไหล ดัชนีปัจจัยในประเทศ คาดว่าไตรมาส 3 ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนน่าจะออกมาดี และตลอดทั้งปี กำไรของบริษัท

จดทะเบียนจะเติบโตอยู่ที่ 30% โดยตัวเลขเศรษฐกิจในประเทศบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจไทยอยู่ในขาขึ้น ทั้งนี้ รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณโครงการโครงสร้างพื้นฐานใหญ่ๆ ซึ่งจะผลักดันให้ภาคเอกชนลงทุนต่อไป แต่จากแรงกดดันในเรื่องการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของเฟด ทำให้คาดว่าดัชนีสัปดาห์นี้ อาจปรับตัวลดลงมากกว่าขึ้น โดยจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,481-1,519 จุด ส่วนกลยุทธ์การลงทุน ยังคงแนะนำให้ลงทุนในหุ้นปัจจัยพื้นฐานดี และมีอัตราเงินปันผลตอบแทนสูง เพื่อชดเชยกับราคาหุ้นที่ปรับลดลงในช่วงที่ตลาดหุ้นผันผวน นายวุฒม์ กล่าวว่า Trading Idea ประจำสัปดาห์นี้แนะนำซื้อหุ้น SIRI ของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) ราคาเป้าหมาย 2.24 บาท โดยมองแนวโน้มการดำเนินงานที่ยังสดใส หุ้น Undervalued และมีอัตราเงินปันผลตอบแทนที่ดีมาก 6.8% โดย SIRI

จะมีการโอนโครงการขนาดใหญ่จำนวนมาก ในไตรมาส 3 และ 4 โดโลตของการโอนโครงการในไตรมาส 4/59 จะประกอบด้วย The Line สุทธิวิท 71 เป็นโครงการคอนโดมิเนียมร่วมกับ BTSG โครงการแรก และ The 39 ซึ่ง SIRI ถือหุ้น 100% นอกจากนี้ยังเปิดตัวโครงการใหม่ ซึ่งในไตรมาส 4/59 จะเปิดตัวถึง 6 โครงการ มูลค่ารวม 28,700 ล้านบาท เป็นโครงการแนวราบ 1 โครงการ และคอนโดมิเนียม 5 โครงการ โดยคาดว่ากำไรจะเติบโตแข็งแกร่ง 20.3% ในปี 2559 และเติบโต 9.4% ในปี 2560 ปัจจุบันเทรดที่ PER ปี 2559 ที่ 8.0 เท่าและ P/BV 0.95 เท่า อัตราปันผลค่อนข้างสูงถึง 6.8% เติบโตขึ้น ทางเทคนิครูปแบบราคากลับมาเกิดความแข็งแกร่งระยะสั้นจากการมีสัญญาณซื้อขายวันครึ่งใหม่ ขณะที่ยังคงถูกจัดจ้านจากทั้งสัญญาณขายในรายสัปดาห์และรายเดือน ■